
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที ่ 20  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ณัชพล  สงัวร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นายปกรณ์  อ่องสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ปกรณ์  อ่องสา  
7 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
8 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
9 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  

 
เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ขอแจ้งเกี่ยวกับการด าเนินโครงการขุดลอกกุดแคน ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ และส่ง
มอบโดยกรมทรัพยากรน้ าฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ในสาธารณะของพ่ีน้องประชาชน       
และโครงการขุดลอกกุดแปน อยู่ระหว่างการด าเนินการ ในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
มีเพียงเท่านี้ เชิญคณะผู้บริหาร ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ก่อนอ่ืน
ต้องขอต้อนรับผู้น าท้องที่ ม.1 ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญในวันนี้ และ
วาระแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

1. การขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาต
ดูดทราย) จ านวน 2 ราย คือ  

1. บริษัท ท่าทรายจั่วเซ้งยโสธร จ ากัด (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 
1 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง 
เนื้อท่ีประมาณ 3-0-00 ไร่ 

2. นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบล    
สามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อที่
ประมาณ 3-0-00 ไร่ 

- ทั้ งนี้ผ่านความเห็นชอบจากการประชาคมหมู่บ้านทั้ง  2 หมู่บ้านแล้ว ซึ่ ง ใน
รายละเอียดประกอบการยื่นเรื่องราวขอต่อใบอนุญาตฯ จะได้เสนอน าเข้าเพ่ือให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้พิจารณาในครั้งต่อไป  

2. ด้วยได้รับแจ้งจากส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ แจ้งนัดหมายที่จะ
ลงพ้ืนที่ชันสูตรสอบสวนการขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จ านวน 2 ราย (มอบหมาย
ให้รองนายกฯ สุพจน์) ดังนี้ 
 1. นายเมธี   ไกรการ ขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ล าน้ ามูล หมู่ที่ 4 ต าบล
สามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ นัดชันสูตร
สอบสวนบริเวณท่ีดินฯ เวลา 11.00 น. 
  

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี ขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ล าน้ ามูล 
หมู่ที่ 5 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ นัด
ชันสูตรสอบสวนบริเวณท่ีดินฯ เวลา 11.30 น. 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 



3 
 

-และเรื่องแจ้งให้ทราบมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ขอให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก    
(สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ทราบ  - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ
สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา          
ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเ พ่ิมเติม              
ในรายละเอียดข้อมูลรายงานการประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการ
ประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 
11 เสียง และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

   - ต่อไปวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ดังนี้ 
1. เรื่องโครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและเทพ้ืน ม.8  

          (เสนอโดย นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 
2. เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน ม.6  

          (เสนอโดย นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 
3. เรื่องการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) /จัดซื้อเครื่องกระจายเสียง  

(เสนอโดย นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์  รองประธานสภาเทศบาล) 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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4. เรื่องขอให้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนน คสล. ม.4/ม.6         
   (เสนอโดย นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 

- ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอกระทู้ถามทั้ง 4 เรื่อง เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้น า
เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในคราวเดียว เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 1 เกี่ยวกับโครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
และเทพ้ืน คสล. สายจากหลักบ้าน ม.8 ถึงบ้าน นางละม่อม ศรีงาม วางท่อขนาด 
0.40x100 ม. จ านวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 0.77ป1.25 ม. จ านวน 5 
บ่อ พร้อมฝาปิด ยาว 57 เมตร พร้อมเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเททางโดยมี
คอนกรีต งบประมาณ 95,000 บาท นั้น 

- ขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหาร ไม่ทราบว่าสามารถน าเงิน
อุดหนุนที่เหลือจ่ายฯ มาด าเนินโครงการนี้ได้หรือไม่ ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา  ธรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 2 ตามที่ เทศบาลต าบลสามขา ได้ติดตั้งไฟฟ้าตาม   
จุดต่างๆ ในชุมชน และช่วงนี้ฝนตกหนัก มีลมแรง ส่งผลให้ไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดช ารุด
เสียหาย และไฟดับ จึงขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าใน ม.6 จ านวน 3 จุด  ดังนี้ 1. แยกบ้าน
นางสม  2. แยกบ้าน นายนิรันดร์ 3. แยกบ้านนางทองใส และขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างเพ่ิม จ านวน  2 จุด คือ 1. ทางเข้าชุมชน ม.1-ม.8 และข้างรั้วโรงเรียนสามขา
พิทยาคม ทั้งนี้เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในยามค่ าคืน และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 3 ขอเสนอประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร เรื่องการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลต าบล
สามขา ไม่ทราบว่าด าเนินการจัดซื้อแล้ว หรือไม่ อย่างไร 

- สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขาที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้กู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) จ านวน 4 โครงการ นั้น และจากการพิจารณาโครงการ
จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาล   
ต าบลสามขา กระผมเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็น เนื่องจากหากต้องใช้เครื่องกระจาย
เสียงในการแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถแจ้งขอใช้กับผู้น าท้องที่ในชุมชนได้ อีกทั้ง
งบประมาณจากโครงการดังกล่าว ก็สามารถน ามาใช้เพ่ือการอ่ืนที่ เป็นประโยชน์       
ต่อชุมชนได้หลายอย่าง ขอบคุณครับ 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 4 ขอเสนอท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารเพ่ือตรวจสอบ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนน คสล. ม.4 / ม.6 
เพราะถนนสายดังกล่าวไม่ได้ยกระดับ เมื่อมีฝนตกน้ าจึงท่วมขังได้ง่าย ส่งผลให้พ่ีน้อง
ประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์ ได้รับความเดือดร้อน
ในการใช้เส้นทางสัญจรด้วยความล าบาก จ านวน 2 จุด คือ 1. บ้าน นายค าพอง-บ้าน 
นายสมเดช 2. บ้าน นายนิคม และขอเพ่ิมเติม บ้านพ่อวิรัตน์ ขอบคุณครับ 

- ค่ะ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้เสนอกระทู้ถามข้างต้น จะเห็นว่า
ค านึงถึงประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขาของเราเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความเป็นอยู่ที่ดี/ความเพียงพอของไฟฟ้าส่องสว่าง/ความสะดวกสบายในการ      
ใช้เส้นทางสัญจร และความคุ้มค่า/ความจ าเป็นของงบประมาณในการด าเนินงานแต่ละ
โครงการ  

- และขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา จากการ
รับฟังข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ช่วยกัน
สอดส่องดูแล/แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องในชุมชน เพ่ือให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งต่อไปก็ขอน าเรียนชี้แจงข้อสอบ
ถาม ดังนี้ 

- เรื่องแรก ส าหรับเรื่องโครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและเทพ้ืน ม .8 
โครงการนี้ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2564 แล้ว และหากมีงบประมาณ
เข้ามาเพียงพอจึงจะสามารถด าเนินการได ้ซึ่งตามที่ผมได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าที่
ผ่านมาโครงการก่อสร้างถน คสล. ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลสามขา นั้น ได้รับงบประมาณ      
มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

- เรื่องที่ 2 และเรื่องที่ 4 การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน และการตรวจสอบ   
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนน คสล. นั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน จะแจ้งกองช่างซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ส่วนการแก้ไขปัญหาถนนในชุมชน คงต้องประชุมร่วมกับ
หัวหน้าส่วนเพ่ือรับทราบข้อมูลของจ านวนเงินงบประมาณที่มีอยู่ เพ่ือจะได้บริหาร
จัดการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม อย่างไรก็ตามจะรับไว้เพ่ือพิจารณาด าเนินการ    
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- เรื่องที่ 3 การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลต าบล
สามขา นั้น ขอน าเรียนต่อที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา       
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน  

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือจัดซื้อตาม
โครงการฯ ดังนี้ 

1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดเทท้าย งบประมาณ 
950,000 บาท 

2. จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ งบประมาณ 1,364,000 
บาท 

3. พิจารณาขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ตามโครงการจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลต าบลสามขา 
งบประมาณ 600,000 บาท 

4. จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งในเขต
เทศบาลต าบลสามขา งบประมาณ 988,000 บาท 

- ซึ่งทั้งหมด 4 รายการ ยังไม่มีการจัดซื้อตามโครงการรายการใด จึงขอน าเรียนให้     
ที่ประชุมทราบ  

- ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลสามขา ก็ได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อสอบถาม
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านจะมีเสนอ หรือสอบถาม อีกหรือไม่        
  

   ที่ประชุม  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 

 - แจ้งที่ประชุมเรื่องเสนอใหมไ่ม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ขอเสนอท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้เกิดกับคนในชุมชนจากผลกระทบจาก Covid-19 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มคนที่มีอาชีพด้านบริการ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในวาระอ่ืนๆ ขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร
เกี่ยวกับการตรวจสอบความช ารุดของท่อระบายน้ าในชุมชน (เหล็กวางตามท่อ/บ่อพัก
น้ าเสียช ารุด) โดยเฉพาะฝาท่อช ารุด หากปล่อยไว้เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ ซึ่งก็จะ

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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ได้ส ารวจเพ่ือรายงานให้ได้ทราบ และเพ่ือการเตรียมความพร้อมในภาวะภัยแล้ง        
ที่จะเกิดขึ้น ขอฝากให้ได้จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ของสถานีสูบน้ าฯ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการน้ าในพ้ืนที่เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอส าหรับความต้องการของ
เกษตรกรต่อไป 

- มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม ค่ะ 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
ผลกระทบ Covid-19 ที่เกิดขึ้นให้เกิดความเสียหายในหลายด้านๆ ซึ่งถือว่ารุนแรงเป็น
อย่างมากส าหรับประเทศไทย หรือแม้กระทั้งพ้ืนที่ต าบลสามขาของเราก็เช่นกัน        
ซึ่งส าหรับการสร้างงาน/สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนถือเป็นเรื่องที่ดี  แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันหากมีการรวมกลุ่ม ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงให้เกิดการแพร่เชื้อ 
Covid-19 ได้ แต่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลต าบลสามขา ก็ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  เพ่ือด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองดในการด ารงชีพ ซึ่งอาจจะให้เป็นสิ่งของ
หรือจ่ายเป็นเงิน แต่ต้องด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ อปท.โดยค านึงถึง
สถานะทางการคลัง และความจ าเป็นเหมาะสม  

- ส าหรับการช ารุดเสียหายของฝาปิดท่อระบายน้ าในชุมชน นั้นที่ผ่านมาก็ได้มีการ
ส ารวจมาแล้วแต่ทั้งนี้ตามที่เรียนให้ทราบถึงงบประมาณที่ยังไม่ได้รับจัดสรร จึงยังไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือความปลอดภัย        
ของพ่ีน้องประชาชน จะรับพิจารณาเมื่อมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ 

- มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
สามขา ในวาระนี้ผมขอเพ่ิมเติมในส่วนเรื่องการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการจัดซื้อฯ จ านวน 4 รายการตามที่ผู้บริหารได้เสนอไปแล้ว
นั้น โดยเป็นนโยบายของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลที่ผ่านมา และหากที่ประชุม
ครั้งนี้จะทบทวนโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย     
พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลต าบลสามขา เนื่องจากอาจจะยังไม่มีความจ าเป็นก็จะได้
น าเสนอให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือรับไว้พิจารณาทบทวนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- และขอน าเรียนต่อที่ประชุมต่อการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชนใน
ต าบลสามขาแทน ช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาท าให้ได้ทราบถึงทิศทางการ
ปฏิบัติงาน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนช ารุด/ท่อระบายน้ า/ไฟฟ้า/น้ าประปา/
เครื่องสูบน้ า หรืออ่ืนๆ เหล่านี้ ผมก็ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่แล้วว่า ให้เตรียม
ความพร้อมของวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับการช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ และหากภารกิจ
บางอย่างไม่สามารถด าเนินการเองได้ ให้จ้างเหมาบริการ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว      

ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล สังวร  
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ก็ยังมีความล่าช้าเกิดขึ้น และต่อไปท่านนายกเทศมนตรี      
ก็คงจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลสามขา ให้ทราบเพื่อความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน ครับ 

- ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสถานะการเงิน โดยสรุป ดังนี้ 
 ขอน าเรียนเป็นตัวเลขกลมๆ รายรับ 24 ล้านเศษ / รายจ่าย 19 ล้านเศษ 
คงเหลือประมาณ 4 ล้าน 8 แสน เป็นค่าอาหารเสริมนม/อาหารกลางวัน/สถานีสูบน้ าฯ 
และเหลือจ่ายประมาณ 3 ล้าน 2 แสนเศษ จ่ายเป็นค่าเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 9 แสน ซึ่งคาดว่าจะจ่ายได้ 4 เดือน และไตรมาสสุดท้าย
เงินน่าจะเข้ามาก็คงจะได้ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงห้องประชุม และห้องกิจการสภา
เทศบาลฯ เพ่ือส าหรับรับรองและอ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้า
ประชุม จึงขอน าเรียนให้ทราบในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

- ต้องขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่ได้น าเรียนข้อมูลให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ     
มีท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายปกรณ์  อ่องสา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 สืบเนื่องจาก      
ได้เสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ให้ทราบ (ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี) ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมถนนเชื่อมกองทุน ม.1/
ถนนช่วงท่านาแซง/ท่อระบายน้ าช ารุด บ้านนายวิไล ปัดสาร/การลงลูกรังช่วงถนน
เชื่อมต่อซึ่งที่กล่าวมาโดยผู้อ านวยการกองช่างได้ออกส ารวจ และประมาณราคา
ก่อสร้างแล้ว แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ อาจจะเป็นเพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้น าเรียนให้ทราบ ซึ่งก็เข้าใจ และขอฝากให้ตรวจสอบถนน
เส้นทางเข้าบ้าน ม.1-ม.8 หน้าฝนน้ าจะท่วมขังเป็นทางยาว ส่งผลกระทบต่อการสัญจร
ไปมาของพ่ีน้องให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

- เพ่ิมเติมการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จุดกุดสามขา/จุดหน้าบ้านนางพัด/จุดรั้ว ทต.-
โรงเรียนสามขาพิทยาคม-ร่องเซียงอิน/จุดทางเข้าบ้านสามขา (ได้ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ชั่วคราว) และขอให้เพ่ิมหลอดไฟฟ้าเดิมใช้ 1 หลอด เป็น 2 หลอด เพ่ือความสว่าง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน อีกท้ังจากการสังเกตจะเห็นว่าไฟฟ้าส่องสว่างตามชุมชนไม่มีฝาครอบ
โคมไฟฟ้าฯ จึงขอน าเรียนปัญหาให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ทราบ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ 

- ท่านผู้น าท้องที่ ม.1 ก็ได้น าเรียนเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนให้ได้รับทราบผ่านที่ประชุม
สภาเทศบาล ไปยังคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับพี่น้องในชุมชน  

- มีท่านใดจะเสนอ หรือไม่ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทกุท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายปกรณ์  อ่องสา 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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ปัญหาที่ท่านผู้น าท้องที่ ม.1 ได้น าเสนอที่ประชุมเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการ
แก้ไข นั้น จะรับไว้พิจารณา และเมื่อมีงบประมาณที่เพียงพอจะพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป ขอบคุณครับ 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และหลังจากเลิก
ประชุมขอนัดหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแต่ง
กายเพ่ือเข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- และประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่  1) ครั้ งที่  3 ประจ าปี          
พ.ศ. 2564 ขอนัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผ่านที่ประชุม เป็นวันศุกร์ ที่ 21 
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. การแต่งกายชุดสุภาพ/สวมเสื้อโทนสีม่วง        
ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก 
(สมัยที่ 1) คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
            ณัชพล   สงัวร    
                            ( ณัชพล   สังวร ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก 
(สมัยที่ 1) คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 


